

Quảng Ngãi, ngày 2 tháng 06 năm 2017

**THÔNG BÁO TUYỂN SINH
KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Doanh nghiệp và Đơn vị Kế toán Nhà nước K122/2017
Tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán**

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐẾN Số: 7200
Ngày: 04/7/2017
Chuyên: P.T. CB
Lưu hồ sơ số:

KINH GỬI: Các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán 2015, các doanh nghiệp và các đơn vị kế toán nhà nước phải bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng hoặc cử người phụ trách kế toán và một trong những điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm chức danh này là người được bổ nhiệm phải có **Chứng chỉ Kế toán trưởng của Bộ Tài chính**.

Trường Đại học Tài chính - Kế toán là một cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo và cấp “ Chứng chỉ Kế toán trưởng”, trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp với các tỉnh ở khu vực Miền trung- Tây nguyên đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng cho hơn 11.000 học viên tại nhiều địa phương khác nhau.

Nhằm hoàn thiện điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và các đơn vị Kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận, Trường Đại học Tài chính- Kế toán (Bộ Tài chính) tuyển sinh khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng K122/2017, bao gồm 02 lớp: **Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp & Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị Kế toán nhà nước** với các nội dung sau đây:

1/ Mục đích tổ chức khóa học: Cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế - tài chính, kế toán - kiểm toán; nâng cao năng lực tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán; cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng của Bộ Tài chính cho những người làm công tác tài chính- kế toán tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức khác không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Chứng chỉ này là một trong các điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán.

2/ Địa điểm học: Tại Trường Đại học Tài chính- Kế toán (thị trấn La Hà huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi- Điện thoại 02553.845567).

3/ Đối tượng tham gia khóa học: Cán bộ làm công tác tài chính, kế toán tại mọi cơ quan, đơn vị; có thời gian công tác thực tế 02 năm trở lên (theo xác nhận của cơ quan) có văn bằng Đại học, Cao đẳng, khối ngành kinh tế hoặc văn bằng Trung cấp ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.

4/ Chương trình đào tạo: Theo chương trình bồi dưỡng Kế toán trưởng ban hành tại thông tư số 119/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính. Trong chương trình này, học viên còn được cập nhật về Luật Kế toán 2015, hệ thống các chuẩn mực kế toán, chuẩn kiểm toán Việt Nam; các chính sách tài chính, thuế; các chế độ kế toán được ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi trong thời gian gần đây.